

**ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN ỦY TÂN YÊN**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Tân Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Số 858-CV/HU

V/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

- Kính gửi:**
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
 - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện;
 - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
 - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Năm 2017, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nền kinh tế của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 17/17 chỉ tiêu trọng tâm về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân tiếp tục được nâng cao. Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện quyết liệt; công tác quốc phòng, an ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để chuẩn bị cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đón mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực vận động, hỗ trợ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi... để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Ủy ban MTTQ huyện chủ động, phối hợp với chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ tại hải đảo và vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, công nhân tại các cụm công nghiệp và những hộ gia đình nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn... có điều kiện vui Tết ấm no, hạnh phúc.

2- Tiến hành tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... mừng Đảng, mừng Xuân 2018 gọn nhẹ, thiết thực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Chấp hành nghiêm quy định về sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội... Thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về việc tổ chức thăm, chúc Tết và việc biếu, tặng quà Tết dưới mọi hình thức.

Phân công trực lãnh đạo trong những ngày Tết và chuẩn bị các điều kiện để bắt tay ngay vào công việc sau khi nghỉ Tết. Quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị mình vui tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

3- UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2018 về một số nhiệm vụ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, chính trị; kiên quyết ngăn chặn các tệ nạn xã hội như trộm cắp, đánh bạc, số đề, buôn bán và sử dụng trái phép chất ma túy...

Quán triệt và có giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng đốt pháo nổ trong dịp Tết; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và gia đình sử dụng pháo nổ. Nếu đề xảy ra thì đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã phải kiểm điểm trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy và có hình thức xử lý theo các quy định của Đảng, Nhà nước.

4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông; không uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chú trọng công tác phòng chống cháy, nổ; thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động kiểm soát các nguy cơ xảy ra vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật nơi công cộng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải lập tức có mặt để tập trung giải quyết kịp thời nếu xảy ra vụ việc.

5- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, LLDL huyện chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân lao động; phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn.

6- Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất trí chủ trương giao UBND huyện vận động các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ cho huyện tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; việc bắn pháo hoa phải đảm bảo tinh thần tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách Nhà nước.

7- Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trong Công văn này; báo cáo Thường trực Huyện ủy theo quy định./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Huyện ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu VTHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

